



ข่าวกระทรวงการคลัง

กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 0-2273-9763 โทรสาร 0-2273-9408

www.mof.go.th

ฉบับที่ 83/2547

วันที่ 13 ตุลาคม 2547

การประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2547

ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2547 นายวิระชัย วีระเมธีกุล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง ได้กล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ โดยได้กล่าวต้อนรับ Mr. Rodrigo de Rato y Figaredo กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศคนใหม่ และได้กล่าวถึงภาวะเศรษฐกิจของไทยที่มีความแข็งแกร่งจนสามารถจัดทำงานประมาณสมดุลได้ก่อนกำหนด นอกจากนี้ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการลดความยากจน พร้อมทั้งได้เรียกร้องให้ประเทศพัฒนาแล้วให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจนของโลก โดยการเพิ่มความช่วยเหลือให้แก่ประเทศยากจน ทั้งนี้ ได้ยกตัวอย่างของประเทศไทยที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้มีการร่วมกันพัฒนาประเทศในภูมิภาคภายใต้กรอบอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region: GMS) และ Economic Cooperation Strategy (ECS) นอกจากนี้ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังยังได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในรอบปีที่ผ่านมา โดยในส่วนของธนาคารโลก ได้เรียกร้องให้มีการเร่งรัดกระบวนการดำเนินงานและเพิ่มบทบาทของประเทศขนาดเล็กและประเทศกำลังพัฒนาในเวทีโลก โดยคำนึงถึงข้อจำกัดทางการเงินของประเทศเหล่านั้น ในส่วนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้เรียกร้องให้เพิ่มความโปร่งใสในการบริหารจัดการ ซึ่งรวมถึงการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กร

นอกเหนือจากการกล่าวสุนทรพจน์ข้างต้นแล้ว กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงการคลังได้พบปะหารือกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานและสถาบันการเงินต่างๆ อาทิเช่น รองประธานธนาคารโลก และรองประธานของบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation-IFC) ซึ่งหัวข้อของการหารือจะนำไปสู่การเพิ่มความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์กรระหว่างประเทศและสถาบันการเงินต่างๆ ในอนาคต

นอกจากนี้ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังได้เข้าร่วมการประชุมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอาเซียน โดยที่ประชุมเห็นว่าการจัด ASEAN Roadshow ณ นครนิวยอร์กเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างสูง จึงเห็นพร้อมกันว่าควรมีการจัด ASEAN Roadshow ในปี 2548 ในช่วงเดือนเมษายน หรือเดือนกันยายน ณ ประเทศในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา